



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, TỈNH THÁI BÌNH Thăm, làm việc tại Hòa Bình



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình liên kết sản xuất là chủ đề buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Thái Bình với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình vào sáng ngày 26/5 tại thành phố Hòa Bình. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo

tỉnh, các sở, ngành của tỉnh Hòa Bình tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn đã đến thăm quan, tìm hiểu thực tế tại khu liên hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm nông nghiệp và trại sản xuất bò giống chất lượng cao của Công ty Cổ phần Giống và Thức ăn chăn nuôi T&T 159 (xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình). Hiện nay, khu liên hợp có tổng diện tích 19ha với dây chuyền

sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại, công suất khoảng 200 tấn/ngày; trại bò, trâu giống và thịt thương phẩm có quy mô trên 8.200 con; nhà máy sản xuất đệm lót sinh học từ phụ phẩm nông, lâm nghiệp và nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh.

Sau khi tham quan thực tế và nghe lãnh đạo hai địa phương báo cáo khái quát công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn các tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Phát triển đại gia súc là xu thế tất yếu, là nhu cầu đối với cả tỉnh Thái Bình và Hòa Bình. Hai địa phương đều có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhất là trâu, bò, dê. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao việc tỉnh Thái Bình đã mạnh dạn tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi sinh kế cho

(Xem tiếp trang 4)

TÁT ĐẠT - THANH TÂM

19 doanh nghiệp tham gia phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn

Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) phối hợp với UBND huyện Vũ Thư vừa tổ chức khai mạc phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Dũng Nghĩa. Tới dự lễ khai mạc phiên chợ có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh

đạo một số sở, ngành, huyện Vũ Thư và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Vũ Thư.

Phiên chợ có 30 gian hàng với sự tham gia của 19 doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu và bán hàng tại phiên chợ gồm: hàng điện tử, điện máy; hàng nông, lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến; sản phẩm cơ khí, máy móc

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC ĐUẤN

NGÀY THI ĐẦU TIÊN, KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 An toàn, nghiêm túc

(Xem tin trang 4)



Các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2019 - 2020.

● Khảo nghiệm 213 giống lúa ở vụ xuân 2019

Vụ xuân năm 2019, Trung tâm Khuyến nông thực hiện khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất 213 giống lúa mới tại xã Đông Hải (Quỳnh Phụ); 4 mô hình trình diễn một số giống lúa triển vọng như: LP1601, LT183, Thanh hương... với diện tích 16ha tại Quỳnh Phụ, Kiến Xương, thành phố Thái Bình. Đây đều là các giống lúa ngắn ngày, được chọn tạo phù hợp với tình hình thời tiết vụ xuân.

Ngoài ra, Trung tâm cũng tiến hành khảo nghiệm 57 giống ngô, 9 giống lạc, 7 giống đậu tương. Nhìn chung thời tiết vụ xuân khá thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển của lúa và cây màu; tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết ẩm, ít có các đợt rét đậm tạo thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh hại phát triển. Sau khi thu hoạch, Trung tâm sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả, những giống tốt sẽ tiếp tục được khảo nghiệm với diện tích lớn hơn ở vụ tiếp theo.

Vụ mùa năm 2019, ngoài khảo nghiệm các giống cây trồng mới, Trung tâm thực hiện một số mô hình khảo nghiệm trình diễn phân bón mới, các chế phẩm khuyến cáo người dân áp dụng.

LƯU NGÂN

● THÁI THƯỢNG Tích cực phòng, chống bệnh đốm trắng cho tôm

Vụ xuân hè năm nay, xã Thái Thượng (Thái Thụy) nuôi thả hơn 271ha tôm nước lợ, trong đó diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghiệp là 30ha, diện tích nuôi tôm sú theo hình thức quảng canh hơn 240ha.

Từ đầu tháng 3, các hộ nuôi tôm trong xã đã tập trung xuống giống được khoảng 30 triệu con tôm thẻ chân trắng và 14 triệu con tôm sú. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi thả, trên địa bàn xã đã xuất hiện tôm thẻ chân trắng chết do mắc bệnh đốm trắng với diện tích 0,2ha của 1 hộ nuôi.

Để chủ động phòng, chống bệnh đốm trắng cho tôm nuôi, Thái Thượng đã hỗ trợ hóa chất cho hộ có tôm bị chết do mắc bệnh đốm trắng để xử lý nguồn nước trong ao nuôi. Đồng thời, yêu cầu chủ hộ thực hiện ngay việc thu gom, tiêu hủy xác tôm chết, không vứt bừa bãi ra kênh mương, tránh nguồn bệnh lây lan ra môi trường. Bên cạnh đó, xã cũng tích cực đồn đốc, hướng dẫn các hộ dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch ở tôm nuôi, nhất là bệnh đốm trắng trên toàn bộ diện tích theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

TRẦN TUẤN

NÔNG THÔN MỚI THÁI BÌNH

Không có hồi kết

(Xem trang 2)



Diện mạo nông thôn mới xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

Hành trình đi tìm tư liệu, hiện vật

(Xem trang 3)

► Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019

Sáng ngày 26/5, tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Với chủ đề "Tuổi trẻ Thái Bình tình nguyện vì cộng đồng", chiến dịch diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8/2019 gồm các hoạt động: tiếp sức mùa thi; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tình nguyện vì an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; "Đền ơn đáp nghĩa"; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng... Trong chiến dịch, mỗi đoàn viên thanh niên phấn đấu tham gia ít nhất 1 hoạt động tình nguyện, các cơ sở, đoàn, hội sẽ có 1 công trình, phần việc cụ thể chào mừng đại hội hội liên hiệp thanh niên các cấp.

Tại lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh - Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Thụy Xuân với tổng giá trị 10 triệu đồng; trao biển hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách xã Thụy Duyên, 7 triệu đồng để xây dựng đường hoa thanh niên xã Thụy Thành.

(Xem tiếp trang 4)

PHƯƠNG CHI

► QUỲNH PHỤ Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Sáng ngày 25/5, Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi năm 2019.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ sở đoàn, hội, liên đội trong huyện đã có những việc làm thường xuyên gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên. Nâng cao trách nhiệm, vai trò, vị trí của thanh niên Quỳnh Phụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

Quỳnh Phụ đã tổ chức được 5 lớp học tập, quán triệt chuyên đề về Chỉ thị, thu hút gần 1.000 cán bộ, học sinh, đoàn viên tham gia. Các địa phương đã xuất hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên học tập và làm theo lời Bác. Các cấp bộ đoàn, đội toàn huyện khuyến khích, ủng hộ, cấp thuốc miễn phí, trao tặng gần 10.000 suất quà tình nghĩa thăm hỏi các đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. 15 tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương cấp tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)

TRINH CƯỜNG

► Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT

Chiều ngày 25/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng tổ chức tư vấn, đối thoại cho hơn 500 người lao động của Công ty TNHH PS Vina.

Tại buổi tư vấn, các cán bộ ngành Bảo hiểm đã giới thiệu những chính sách BHXH, BHYT cho người lao động, những điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Các nội dung được người lao động quan tâm và đặt câu hỏi chủ yếu liên quan đến mức đóng, thời gian, chế độ thai sản, chế độ BHYT khi khám chữa bệnh... Những băn khoăn, thắc mắc của người lao động đã được các cán bộ ngành Bảo hiểm giải đáp rõ ràng, cụ thể.

Qua buổi tư vấn giúp người lao động hiểu rõ được mục đích, quyền lợi khi tham gia BHYT, BHXH. Từ đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan bảo hiểm xã hội nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động để đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm lợi ích cho người lao động khi tham gia BHXH, BHYT.

THU HOAI